

สำนักงานอธิการบดีศรีราชา  
575900  
เลขที่รับ.....  
วันที่ 31 ต.ค. 2557  
เวลา 13.30



หน่วยประสานงาน ว. ศรีราชา  
เลขที่รับ 3181  
วันที่ 31 ต.ค. 2557  
เวลา 9.30

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการดำเนินการกรณีไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนนตามเวลาที่กำหนด  
ในปฏิทินการศึกษา

เนื่องด้วยในปัจจุบันมีกรณีที่อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนนให้ทันตามเวลาที่กำหนด  
ในปฏิทินการศึกษา เป็นเหตุให้กระทบต่อการดำเนินงานด้านทะเบียนนิสิตเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ข้อมูล  
คะแนนของนิสิตไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตไม่สามารถวางแผนการเรียนได้ โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งกระทบต่อการเสนอชื่ออนุมัติให้จบการศึกษาและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
การส่งหรือแก้ไขคะแนนให้ทันตามเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์  
ผู้สอนในรายวิชา ซึ่งพฤติกรรมของอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนนให้ทันตามเวลาที่กำหนดในปฏิทิน  
การศึกษา เข้าข่ายเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ซึ่งในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เรื่อง มาตรการดำเนินการกับอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนนตามเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา  
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งบังคับใช้มาตรการตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
เป็นต้นไป นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ  
เป็นการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามประกาศ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการดำเนินการกับอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนนตามเวลา  
ที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้

๑. ให้คณบดีต้นสังกัด และหัวหน้าภาควิชากำกับดูแลให้อาจารย์ผู้สอน หรือผู้รับผิดชอบ  
ในการส่งคะแนนดำเนินการส่งหรือแก้ไขคะแนนให้ทันตามเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาโดยเคร่งครัด  
และให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณบดีต้นสังกัด และหัวหน้าภาควิชาด้วย

๒. ในกรณีที่รายวิชาที่มีอาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน การพิจารณาผู้รับผิดชอบการส่งหรือแก้ไข  
คะแนน ให้อาจารย์ที่เป็นผู้ประสานงานเป็นผู้รับผิดชอบ และให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ  
หัวหน้าภาควิชา และคณบดีต้นสังกัดด้วย ในการกำกับดูแลให้อาจารย์พิเศษ หรือผู้ประสานงานส่งหรือ  
แก้ไขคะแนนให้ทันตามเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาโดยเคร่งครัด

๓. การส่งหรือแก้ไขคะแนนให้ทันตามเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน ดังนั้น จึงไม่มีการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าให้อาจารย์ผู้สอนส่งหรือแก้ไขคะแนนภายหลังเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา

๔. กรณีการส่งคะแนนในกลุ่มวิชาที่ลงท้ายด้วยรหัส ๙๐ (สหกิจศึกษา) ๙๑ (project) ๙๕ (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ๙๖ (Selected Topics) ๙๗ (วิชาสัมมนา) ๙๘ (วิชาปัญหาพิเศษ) และรหัส ๙๙ (วิทยานิพนธ์) ขอให้คณบดีกำกับดูแลให้อาจารย์ผู้สอนได้พิจารณาว่า รายวิชาใดสามารถส่งคะแนนเป็น I ได้ ให้ส่งคะแนนเป็น I มาภายในเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กบิลกาญจน์)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์